

Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln,

Sau đây là cập nhật của tuần này. Quý vị có thể tiếp tục tra trang mạng đặc biệt của chúng tôi để có thông tin cập nhật: lps.org/coronavirus.

Cảm ơn sự thông hiểu, kiên nhẫn và ủng hộ liên tục của quý vị. Nếu quý vị có bất kì câu hỏi hoặc lo ngại nào, xin hãy liên lạc với nhà trường hoặc nhấp vào nút màu xanh dương "[Contact Us](#)" trên trang mạng của chúng tôi.

Học sinh năm cuối: Thi ACT ngày 22 tháng Chín

Sẽ không có lớp học trực tiếp hoặc học từ xa cho học sinh trung học phổ thông (high school) vào thứ Ba, ngày 22 tháng Chín vì chúng tôi tổ chức thi ACT cho học sinh năm cuối cấp. Chỉ học sinh cuối cấp đăng kí thi ACT sẽ có mặt tại các trường trung học vào ngày 22 tháng Chín. Học sinh các chương trình TCA, chương trình phân ban Arts and Humanities, và Science cũng sẽ không có lớp vào ngày 22 tháng Chín.

Mùa xuân rồi, kì thi ACT do tiểu bang tổ chức bị hủy do đóng cửa trường. Nhằm cố gắng tạo cho học sinh năm cuối cơ hội nhận điểm để vào đại học hay xin học bổng, Bộ Giáo Dục Bang Nebraska cho những học sinh này cơ hội thi ACT vào ngày thứ Ba, 22 tháng Chín, 2020 tại trường trung học phổ thông các em theo học. Chỉ những học sinh ghi danh vào một trường LPS và là học sinh học lớp 11 năm rồi (tại LPS) mới đủ điều kiện thi. Chúng tôi rất khuyến khích những học sinh đủ điều kiện nên tận dụng cơ hội thi miễn phí này để hoàn tất ACT. Nếu học sinh đã thi và thỏa mãn với điểm của mình thì không cần phải thi lại.

Kì thi này được tổ chức trong ngày học và miễn phí cho học sinh hoặc gia đình. Kết quả thi ACT có thể giúp xác định sự sẵn sàng về mặt học vấn cho đại học, định hướng nghề nghiệp và có thể được dùng để xin vào nhiều trường cao đẳng, đại học và xin học bổng.

Để tham gia thi, học sinh sẽ cần hoàn tất phần trả lời câu hỏi không mang tính chất thi trước ngày thi. Xin hãy liên lạc với điều phối viên chuyên quản lí thi cử ở trường của con em quý vị để biết thêm thông tin.

Thay đổi trình ứng dụng StudentVUE trên điện thoại thông minh và máy tính bảng

Nhằm cố gắng đảm bảo mọi học sinh có cơ hội truy cập như nhau, LPS cung cấp một máy Chromebook và thiết bị truy cập (kết nối) mạng di động nếu cần. Học sinh nên luôn luôn sử dụng máy tính Chromebook LPS khi kết nối từ xa vào lớp học LPS và do đó, ứng dụng StudentVUE trên điện thoại sẽ không dùng để vào cuộc họp với giáo viên được nữa. Đối với những trường hợp dùng điện thoại hoặc máy tính bảng cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, xin hãy làm việc với quản lí chương trình (case manager) của con em quý vị để được hướng dẫn cụ thể.

Thông báo về trường hợp dương tính với COVID-19

Để đảm bảo các gia đình biết về các trường hợp dương tính với COVID-19 ở trường của họ, LPS sẽ email cho các gia đình học sinh trường khi có trường hợp xác nhận dương tính và có khả năng phơi nhiễm. **Việc này bao gồm bất kì nhân viên, học sinh hoặc khách thăm đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19.** Sở Y Tế định nghĩa có khả năng phơi nhiễm là khi bất kì trường hợp nào bị xác định là dương tính ở trong trường vào bất kì thời điểm nào trong vòng 48 giờ trước khi có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Bất kì ai được xác định là tiếp xúc gần với trường hợp dương tính sẽ được liên lạc trực tiếp và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Sau 2 giờ chiều mỗi thứ Năm hàng tuần, LPS sẽ [đăng trên trang mạng của chúng tôi các trường hợp dương tính với covid](#) được báo cáo hàng tuần tại LPS cho nhân viên và học sinh, và số nhân viên báo cáo đang tự cách li hoặc cách li theo dõi.

Xin lưu ý: bảng báo sẽ không bao gồm số khách đến thăm có xét nghiệm dương tính và vì vậy số liệu có thể không trùng với số tin nhắn được gửi về cho các gia đình trong tuần.

XIN NHẮC: Bản nam châm có câu hỏi để tự kiểm tra sàng lọc

Mỗi gia đình LPS có thể đã nhận qua bưu điện một bản nam châm có câu hỏi tự kiểm tra sàng lọc vào đầu năm học. Nếu quý vị chưa nhận được và muốn có một bản, [xin hãy điền mẫu này](#).

Cập nhật quan trọng về chương trình ăn sáng và ăn trưa

Do dịch bệnh, USDA sẽ cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho mọi học sinh bằng tiền quỹ liên bang cho đến khi hết nguồn quỹ này. Tất cả học sinh LPS từ mầm non - lớp 12 và học sinh Independence Academy sẽ được phục vụ bữa ăn sáng và bữa trưa miễn phí bắt đầu từ thứ Hai, 14 tháng Chín, 2020. Các món trong thực đơn như sữa và đồ ăn thêm vẫn sẽ có cho học sinh mua bằng tiền trong tài khoản tiền ăn hoặc tiền mặt. LPS sẽ thông báo khi chương trình sắp kết thúc để gia đình có kế hoạch quanh việc mua đồ ăn sáng và đồ ăn trưa.

Xin nhắc, gia đình phải tiếp tục điền đơn xin bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho năm học 2020-2021. Quý vị có thể truy cập đơn tại <https://home.lps.org/ns/free-reduced/>

Đồ ăn sáng và ăn trưa cho học sinh học từ xa cũng sẽ miễn phí.

XIN NHẮC: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100%

LPS đang phục vụ bữa ăn cho tất cả học sinh từ lớp Mầm Non - lớp 12 đang học từ xa 100% để gia đình đến lấy về vào thứ Hai hàng tuần từ 5:30 p.m. đến 6:30 p.m. tại 3 địa điểm.

Ngày phân phối đồ ăn tuần tới cho học sinh học từ xa 100% là vào thứ Hai, 14 tháng 9.

[Hãy vào trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin.](#)